
Skólaráðsfundur  

 

Dagsetning: 12. október 2022 

Fundarmenn sem voru mættir: Kristinn Guðlausson skólastjóri, Auður Sólmundsdóttir fulltrúi 

kennara, Edda Guðmundsdóttir fulltrúi kennara, Inga Oddsdóttir fulltrúi annars starfsfólks, 

Dagný Rós Stefánsdóttir og Óskar Auðunn Finnsson (boðaði forföll) fulltrúar foreldra, 

Rinalds Kluga og Agnes Harpa Antonsdóttir fulltrúar nemenda, Magnús Gunnarsson fulltrúi 

grendarsamfélagsins (boðaði forföll).  

1. Upphaf skólastarfs. Það var um hefðbundna skólasetningu sem var ánægjulegt eftir 
undanfarin ár. Það eru um 400 nemendur eru nú í skólanum. Námsviðtölin fara fram 
núna í október, það er ekki ákveðinn dagur eins og undanfarin ár. Fram kom almenn 
ánægja hjá fundarmönnum með þetta fyrirkomulag. 

2. Skóladagatal 2022-2023 – breyting á skóladagatali.  

a) Skólastjóri leggur til að skertur dagur verði föstudaginn 21. október (kennsla til 
hádegis). 

b) Dagana 9. og 10. nóvember (miðvikudagur og fimmtudagur) verði uppbrotsdagar. Þá 
daga er stefnt að Fjölgreindarleikum.  
Niðurstaða: Skólaráð Hvaleyrarskóla samþykkir þessar breytingu fyrir sitt leiti. 

3. Hverfisrölt á Holtinu. Sagt var frá hverfisrölti (foreldrarölti) sem hófst fyrir ári síðan.  
Skólaráð hvetur foreldra til að skrá sig. Athuga þarf með ærslabelginn að hann fari niður 
um kl. 19:00. 

4. Aðstöðumál frístundaheimilisins/Holtasel. Það eru yfir 100 börn í frístundaheimilinu og 
þeim hefur hlutfallslega fjölgað síðustu ár. Aðstöðumál eru farin að hafa hamlandi áhrif á 
starfið í frístundaheimilinu og truflandi áhrif á störf kennara.  

5. Foreldrafélagið gaf félagsmiðstöðinni diskóljós. 
6. Foreldrafélagið hefur hug á vorhátíð í samstarfi við nemendur í 10. bekk, sem fær 

ágóðann. 
7. Bekkjartengla vantar sem allra fyrst. 

Næsti fundur:  í nóvember 2022. 

Fundi slitið kl. 15:40 

Samantekt skráði: Sigrún Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri.  

 


